

**การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า**

**วันอังคารที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.**

**ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า**

.....

เมื่อวันอังคารที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า นายธนตล กุ๊กขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ประธานกรรมการ พร้อมด้วย รองนายก อบต. สมาชิกสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ผู้แทนส่วนราชการภายในเขตพื้นที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อ พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



## ๑. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

## ๒. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

มีผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า เพื่อพิจารณา(ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ประกอบไปด้วย นายธนดล กุกขุนทด นายกองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ประธานกรรมการ พร้อมด้วย รองนายก อบต. สมาชิกสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทน ประชาคมท้องถิ่น ผู้แทนส่วนราชการภายในเขตพื้นที่

## ๓. ผลจากการมีส่วนร่วม

การที่จะนำแผนงาน/โครงการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจำเป็นต้องมีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แสดงถึง รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ นั้น เพื่อให้ทราบกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ดำเนินการ ฉะนั้น แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารที่ควบคุม การดำเนินงานให้เป็นไป อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการ ดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จาก หน่วยงานในพื้นที่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณา จัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ถือเป็น เรื่องสำคัญที่เป็นเครื่องมือควบคุมในการบริหารและการดำเนินงานของผู้บริหารท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดที่รวบรวมจาก โครงการและกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ของทุกส่วนราชการที่ต้องดำเนินการจริง ทั้งหมดในพื้นที่ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รวมทั้งโครงการ / กิจกรรมของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอื่น ที่มาดำเนินการในพื้นที่ ทำให้ทราบถึงแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านเก่า ก่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณา การทำงานกับหน่วยงานอื่นสามารถจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน /โครงการ ในแผนการดำเนินงาน ประจำปี และเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเมื่อสิ้น ปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น

## ๔. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ได้นำผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อได้ทราบถึง วัตถุประสงค์ ของแผนฯ ขั้นตอนการจัดทำแผนฯ ประโยชน์ของแผนฯ เพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดย ส่วนรวมและเพื่อตอบสนองและเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่